

## หนึ่งมหาลัย หนึ่งชมรม เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมา สคบ. ประสบความสำเร็จกับเครือข่าย “ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา” และเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายภาคีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ใรปี พ.ศ. 2557 สคบ. จึงจัดโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งชมรม เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” ขึ้น

“หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งชมรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กับอาจารย์นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถาบันอุดมศึกษาในการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ชุมชนตนเอง และรวมตัวกันเป็นหน่วยเฝ้าระวังสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งขยายงานเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ชนบทผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนที่ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่ายอาสา อย่างน้อยชมรมละ 1 ครั้งต่อปี โดย สคบ. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินกิจกรรมประมาณ 20,000 บาท ทั้งนี้ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมมายัง สคบ.

**มหาวิทยาลัยรามคำแหง** อาจต้องเป็นระดับมหาวิทยาลัยดำเนินการเองและให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม แต่ตอนนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่คงต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยการเชิญนักศึกษาและเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ เพื่อจัดทำแผนและดำเนินกิจกรรมในแต่ละปี

**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะต้องออกมาในรูปแบบสภานักศึกษาที่ดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งต้องขอความร่วมมือจาก สคบ. ในการดำเนินการ

**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์** เรื่องการจัดตั้งชมรม ทางธรรมนูญนิตของมหาวิทยาลัยกำหนดว่า จะต้องมีกรรรมกลุ่มโดยนิต ซึ่งต้องผ่าน 1 ปีก่อน จึงจะตั้งเป็นชมรมได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของมหาวิทยาลัย

สคบ. เข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแสดงสถานะขององค์กร การดำเนินการก็ให้เป็นไปตามวิธีของมหาวิทยาลัยเอง ดังนั้น คำว่าชมรมอาจเป็นเครือข่ายในสถาบันการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่างก็ให้การตอบรับและยินดีเข้าร่วมโครงการนี้ ล่าสุดได้ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งจะมีการขยายเครือข่ายให้ครบสี่ภาคในปี 2560

-----